
 

NS | Knowledge Management 1 
 

Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครผููมากประสบการณ 

ผูชวยศาสตราจารย วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย/ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2555” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 
เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอง 1111 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
วัฒนธรรมองคกรในการถายทอดความรูของผูเกษียณอายุราชการใหมีขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร สําหรับวันน้ี
เราไดรับเกียรติจากอาจารยที่ครบวาระเกษียณอายุราชการจํานวน 4 ทาน ไดแก รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธ์ิ
ศรีรองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล และรองศาสตราจารยสุวิมล กิมป มารวม
แลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นคําถามที่นาสนใจ โดยมีผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท ให
เกียรติเปนผูดําเนินรายการ รายละเอียดจะเปนอยางไรน้ัน มาติดตามกันเลยคะ 

1. ความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาล 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ในลําดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยฉวีวรรณ 
โพธ์ิศรี เลาใหพวกเราฟงถึงความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธ์ิศรี: สมัยที่ตนเองเปนนักศึกษาพยาบาลอยูนั้น ตองฝกวิชาทักษะพื้นฐาน
ทางการพยาบาล 1 เดือน ไดพบอาจารยที่ดี อาจารยสอนวาเราเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ความรูก็ตองดี
ดวย จะบอกวาไมรู ไมได ดังนั ้นจึงตั ้งใจอานหนังสือทุกวัน ทําใหมีความรูเพิ ่มมากขึ้น พอขึ้นป 2 ตองทํา 
Conference ทุกวันเราก็เลยสบาย ถาถามวาทําไมถึงมาเปนครู ตอบไดเลยวาอยากเปนครูมาตั้งแตเด็กๆ ชอบ
สอนหนังสือ เวลาอยูบานก็จะเกณฑนองๆ มาเปนนักเรียนของเรา พอเรียนจบก็เลยสมัครเขามาเปนอาจารยที่
คณะพยาบาลศาสตร เพราะชอบเปนครูและชอบสอนหนังสือ 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ลําดับตอไปเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว
เลาใหพวกเราฟงถึงความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ 

รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว: ถาถามวาทําไมถึงอยากเปนครู ตอบไดเลยวาเราเปนครูโดยยีนส เพราะ
คุณพอเปนครู มีพ่ีนอง 6 คนเปนครูถึง 4 คน ญาติๆ ก็เปนครู เลยคิดวาเราก็นาจะเปนครูดวย แลวถาถามวาทําไม
ตองเปนครูพยาบาล ก็เพราะวาพ่ีสาวเปนโรคหัวใจต้ังแตกําเนิด ตอนน้ันตัวเองกําลังเรียนอยูช้ันมัธยมตน ตองไปเฝา
พ่ีสาวที่โรงพยาบาลบอยๆ เห็นพยาบาลใสชุดสีขาวสวยมากๆ คอยชวยเหลือคนไขที่มีความทุกข ทําใหรูสึกวา
พยาบาลเหมือนนางฟาทั้งสวยทั้งเกง ก็เลยต้ังใจแนวแนในตอนน้ันเลยวาเราตองเปนพยาบาลใหได แตตอนน้ันยัง
ไมไดนึกถึงอาชีพครู ตอมาเขาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มาอาศัยอยูที่บานคุณปาซึ่งมีลูกสาวเปน
พยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช แลววันหน่ึงพ่ีสาวคนน้ีก็มีโอกาสทํางานแลวไดไปตางประเทศ ก็เลยคิดวาถาเรียน
พยาบาลวันหน่ึงเราตองไดไปตางประเทศแนนอน นับจากน้ันก็เลยมุงมั่นวาตองสอบเขาเรียนพยาบาลใหได พอเรียน
จบช้ันมัธยมปลายก็ไปสอบเขาเรียนพยาบาลหลักสูตรอนุปริญญา ในขณะเดียวกันก็ไปสอบของทบวงมหาวิทยาลัย
ดวย ผลปรากฏวาสอบไดทั้ง 2 ที่ สุดทายตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะพยาบาลศาสตรเพราะหลายคนแนะนําวาหาก
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เรียนที่น่ีจะมีโอกาสเติบโตไดเปนครูพยาบาลดวย พอเรียนจบพยาบาลผดุงครรภในระยะเวลา 4 ป 6 เดือน ก็ไป
สัมภาษณเพ่ือเปนอาจารย ภาควิชาแรกที่เรียกสัมภาษณคือภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ตอนน้ันยังไมไดตอบรับ
อาจารยไป ตอมาอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรก็มาชวนไปเปนอาจารยอีก เลยตัดสินใจเลือกเปน
อาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ตอนน้ันภาควิชาจะรับสมัครอาจารยเปนคูๆ ทั้งหมด 3 คู ระหวางฝกสอน
ในหองคลอดจะมีครูพ่ีเลี้ยงชวยใหความรู คอยดูแลและใหคําแนะนําเปนอยางดี ดังน้ันการที่เรามีครูพ่ีเลี้ยงที่ดีก็จะ
ทําใหเปนเราครูที่ดีได ทั้งหมดที่เลาก็คือแรงบันดาลใจในการเปนครูพยาบาลในหองคลอด 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: เรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล เลาความ
ในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลในลําดับตอไปคะ 

รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล: ขอเรียนตรงๆ วาแรกเริ่มเดิมทีไมมีความใฝฝนที่จะเปนพยาบาลเลยคะ 
แตคุณพออยากใหเรียนพยาบาลเพราะมีพ่ีชายเปนหมอ ตอนสอบเอ็นทรานซเลยตองเลือกคณะพยาบาลศาสตรไว
ดวยเพราะเกรงใจคุณพอ นอกจากน้ันยังสอบหลักสูตรอนุปริญญาทั้งที่มหิดลและที่จุฬาฯ ปรากฏวาสอบไดทั้ง 3 
หลักสูตร ตอนมาสอบสัมภาษณหลักสูตรอนุปริญญาที่มหิดลก็ตอบปฏิเสธและขอสละสิทธ์ิกับอาจารยไป เพราะ
ตอนน้ันมั่นใจวาตองสอบเอ็นทรานซไดแนนอน พอผลสอบออกปรากฏวาไดคณะพยาบาลศาสตรอีก คราวน้ี
อาจารยบอกวาไมตองสัมภาษณแลวนะเขามาเรียนเลย สวนที่จุฬาฯก็เลยไมไดไปสัมภาษณ น่ีคือเบ้ืองหลังของการ
ไดเขามาเรียนพยาบาล พอเขามาเรียนตอนแรกๆ ก็ไมคอยชอบ แตพอนานๆ ไปก็ดีขึ้น พอเรียนจบก็ไดเปนอาจารย
ที่น่ีเลย จริงๆ แลวตอนแรกต้ังใจจะไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตคุณพอก็ทักทวงไววาจะไปได
อยางไร บานเราอยูที่กรุงเทพฯ ก็เลยตัดสินใจไปสมัครเปนอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แตตอน
น้ันอาจารยที่ภาควิชาน้ีเต็มแลว แตที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรยังขาดอาจารยอยู สุดทายเลยไดเปน
อาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรต้ังแตน้ันมาจนถึงวันน้ี จากบทเรียนของตัวเองที่ผานมา ก็ได
นํามาสอนนักศึกษาที่ไมชอบวิชาการพยาบาลแตตองเขามาเรียนไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม จะสอนนักศึกษาเสมอ
วา เมื่อเขามาเรียนแลวใหพยายามจนถึงที่สุด หากพยายามเต็มที่แลวยังรูสึกวาไมไหวก็อาจตองไปเลือกเรียนในวิชา
ที่เราชอบและถนัดแทน แตถาจําเปนตองเรียนพยาบาลจริงๆ ก็ใหพยายามใหถึงที่สุด แลวสุดทายเมื่อเรียนจบเรา
จะรูวาจริงๆ แลวเราไดประโยชนจากวิชาชีพพยาบาลเยอะมากๆ  

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ลําดับสุดทายเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุวิมล กิมป
เลาความในใจที่ทําใหอาจารยตัดสินใจมาเปนอาจารยพยาบาลคะ 

รองศาสตราจารยสุวิมล กิมป: ตอนแรกที่ฟงรองศาสตราจารยฉวีวรรณและรองศาสตราจารยสุคนธ เลา
ทําใหกังวลนิดหนอยวาเราไมคอยจะเขาพวกสักเทาไร แตพอรองศาสตราจารยสุธีราพูดจบจึงคอยเบาใจขึ้นมา
หนอยวาอาจารยยังมีสวนคลายๆ เราบางถึงจะไมเหมือนกันเสียทีเดียว เพราะความจริงแลวตัวเองไมชอบวิชาการ
พยาบาลและไมเคยคิดที่จะเรียนเลย ยอนกลับไปตอนที่จะเอ็นทรานซก็เลือกคณะนูนคณะน้ีไปแตก็ยังไมครบตาม
จํานวน คุณแมก็เลยบอกวาที่เหลือก็เลือกคณะพยาบาลศาสตรไปสิ ตอนน้ันรูสึกวาจะเลือกเปนอันดับที่ 3 หรือ 4  
พอประกาศผลปรากฎวาสอบไดคณะพยาบาลศาสตรก็รองไหเลยเพราะรูวาตัวเองไมชอบ พอเขามาเรียนชวงแรกป 
1 ถึงป 2 ที่คณะวิทยาศาสตร ก็ยังพอไปไหว แตพอป 3 ขามฝากมาเรียนที่น่ี ซึ่งเปนวิชาที่เกี่ยวกับการพยาบาล
โดยตรง รูสึกไมมีความสุขเลย คะแนนสอบก็ไมคอยดี แตก็อดทนเรียนจนผานป 3 พอขึ้นป 4 ทุกอยางก็เริ่มดีขึ้น 
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ตัวเองก็เริ่มทําใจไดแลววาเมื่อมาถึงขั้นน้ีแลวอยางไรก็ตองเรียนใหจบ แลวทุกอยางก็ผานไปไดดวยดี พอเรียนจบรุน
เราก็เปนรุนแรกที่มีประกาศจากคณะฯวาจะรับเขาทํางานไมหมดทุกคนเพราะตําแหนงไมพอ ตัวเองไปสัมภาษณ
เปนอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แตไมไดรับการคัดเลือก จึงไปทํางานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประมาณปกวาๆ ตอนน้ันมีความสุขมาก เพราะไดหัวหนาและเพ่ือนรวมงานที่เขากันไดดี จนวันหน่ึงเพ่ือนที่ทํางาน
ดวยกันลาออกเพ่ือกลับไปทํางานที่บานเกิดของเขาที่จังหวัดขอนแกน ดวยความที่ติดเพ่ือนก็เลยลาออกตามเพ่ือน
ไปทํางานที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ปรากฏวาอยูขอนแกนไดแค 3 เดือนก็ทนคิดถึงบาน
ไมไหว ก็เลยตองลาออกแลวกลับมาเรียนตอดานการวิจัยที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พอเรียนจบก็
ไปสมัครทํางานกับบริษัทยาที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงในตําแหนงนักวิจัยตลาด สอบทุกอยางผานหมดยกเวนสอบ
สัมภาษณ ดวยเหตุผลที่เราเปนผูหญิง เพราะตําแหนงน้ีตองออกไปทํางานตางจังหวัดบอยๆ บางครั้งอาจไม
ปลอดภัย สุดทายเพ่ือนที่เปนอาจารยที่น่ีโทรศัพทชวนมาสมัครเปนอาจารยที่ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ก็
เลยมาสมัครและไดเปนอาจารยพยาบาลที่มหิดลต้ังแตน้ันมาจนถึงทุกวันน้ี 

2.เคล็ดไมลบัที่อาจารยใชในการสอนนักศึกษาที่ทาํงานไมเปนเลยใหมีความรูจนเปนพยาบาลได (ปน
ดินใหเปนดาว) 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ทานแรกที่จะมาเลาเคล็ดลับการปนดินใหเปนดาวให
พวกเราฟงคือ รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธ์ิศรี อาจารยจะมีกลเม็ดเคล็ดลับในการสอนนักศึกษาอยางไร เราไป
ฟงอาจารยเลากันเลยคะ 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธ์ิศรี: ฟงอาจารยทั้ง 3 ทานเลาถึงความในใจที่ตัดสินใจมาเปนอาจารย
พยาบาลแลวเห็นเลยวาชีวิตการเรียนและการทํางานของตัวเองดูจะเรียบงายกวาอาจารยทั้ง 3 ทาน เพราะเรา
เริ่มตนดวยการเรียนพยาบาล จบแลวก็มาเปนอาจารยพยาบาลอยู 2 ป จากนั้นไปเรียนตอแลวก็กลับมาเปน
อาจารยอยูที ่ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ทํางานรวมกับพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ อยางสนุกสนาน เราได
แบบอยางที่ดีในการเปนอาจารยจากอาจารยและพี่ๆ ในภาควิชาการพยาบาลรากฐาน สวนใหญอาจารยจะ
คอนขางดุ แตอาจารยที่เปนคูกับเราทานเปนคนใจเย็น พอถึงเวลาตองไป Inchart ที่แผนกอายุรศาสตร 
ศัลยศาสตร และตองไป Turn Ward เปน General Nurse 1 ปเต็มๆ ทําใหไดประสบการณหลายอยางที่
สามารถนํามาใชในการสอนวิชาการพยาบาลรากฐาน ตองบอกกอนเลยนะคะวาอาจารยในภาควิชานี้จะคอนขาง
ดุ ที่ทราบก็เพราะนักเรียนบอก พอเริ่มสอนในหองปฏิบัติการทั้งอายุรศาสตรและศัลยศาสตร เชน สอนฉีดยาก็
สอนกันแบบเขมงวดเลย นักศึกษาก็ดูรูเรื่องดีแตพอไปฝกปฏิบัติบน Ward กลับทําไมได ก็เลยลองใหนักเรียน
ประเมินผลหลังการสอน ทําใหทราบวาอาจเพราะเราสอนแบบดุๆ นักเรียนเลยกลัวเรามาก จึงคิดวาตองปรับ
วิธีการเรียนการสอนใหม โดยตกลงกับนักเรียนวาครั้งแรกครูจะเริ่มตนดวยการสอนและสาธิตไปที่ละขั้นตอน 
ตรงไหนฝกไดก็จะใหนักเรียนไดฝกไปดวยเลย จากนั้นนักเรียนตองกลับไปฝกฝนดวยตนเอง เมื่อกลับมาเรียนใน
ครั้งที่สองนักเรียนจะตองเกงขึ้น ตองสามารถทําตามที่ครูสอนไปในครั้งแรกได อาจมีผิดพลาดบางก็ไมเปนไร แต
ครั้งที่สามนักเรียนจะตองทําไดอยางถูกตอง อันน้ีถือเปนขอตกลงระหวางครูและนักเรียน และยังใชวีธีใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบ (Quiz) แรกๆนักเรียนก็ทําไมไดเพราะเขาไมคอยอานหนังสือ หลังๆ ก็เลยใหทดสอบกันทุก
ชั่วโมง ใหนักเรียนผลัดกันตรวจและเฉลย ทําหลายๆ ครั้งก็ไดผลดี จากนั้นใหนักเรียนเขียนความในใจหลังการ
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เรียนการสอน นักเรียนก็เขียนบอกวาวิธีนี้ทําใหเขาขยันขึ้น ไดพัฒนาตนเองมากขึ้น แมวาจะสอนเด็กป 3 ก็ไม
แตกตางกัน เพราะนักเรียนจะหมุนเวียนไปมา เชน จากภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แลวมาภาค
วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร เพราะฉะนั้นนักเรียนที่หมุนมาก็ยังไมมีความรูและประสบการณรอบดาน อาจได
เรียนรูในเรื่องหนึ่งแตยังใหมสําหรับเรื่องนี้ เราจึงตองคิดเสมอวานักเรียนยังไมมีความรูและประสบการณในเรื่อง
ที่เราจะสอนมากอน ก็จะใหเขาไปคนควา อานหนังสือและทบทวนเนื้อหามากอนเขาเรียนแลวจึงจะเริ่มสอน 
เวลาสอนครูจะตองยิ้มๆ เขาไว เพราะถาเราทําหนาดุนักเรียนก็จะกลัว แลวเวลาสอนนักเรียนตองใจเย็นถามี
โอกาสก็ทําใหนักเรียนดูเปนตัวอยางดวย 

แบบอยางการสอนเราก็จํามาจากอาจารยและรุ นพี่ที ่สอนเรา และอีกอยางที่อยากฝากไวกับนองๆ 
อาจารยทุกคนก็คือ เวลาสอนนักเรียนหากเรามีเกร็ดความรูหรือเทคนิคอะไรที่คิดวานักเรียนควรจะรูก็ใหสอน
และแนะนําไปดวยเลย เพราะเมื่อเขาเรียนจบไปแลวเราอาจไมมีโอกาสไดกลับมาสอนเขาอีก สิ่งเหลานี้จะเปน
ประโยชนกับเขาในอนาคตคะ และจะบอกกับนักเรียนเสมอวาหากตัดสินใจที่จะเรียนพยาบาลแลวก็ตองตั้งใจ
เรียนใหถึงที่สุด เมื่อเรียนจบแลวไมวาเราจะยังอยูในสายอาชีพน้ีหรือไม วิชาชีพน้ีก็จะติดตัวเราไปตลอด  

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: อาจารยทานตอไปที่จะมาเลาเคล็ดลับในการปนดินให
เปนดาว คือ รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว อาจารยไดรับรางวัลการสอนภาคปฏิบัติดีเดน ไดรับรางวัลสมาคมศิษย
เกาพยาบาลศิริราช และไดคะแนนภาคปฏิบัติ 100 คะแนนเต็มที่ตึกต้ังตรงจิตอีกดวย อาจารยมีเคล็ดลับอยางไร ไป
ฟงกันเลยคะ 

รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว: หนาที่ความรับผิดชอบในการสอนนักศึกษา จะสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และสอนทั้งนักศึกษาป 2 ป 3 และป 4 ทําใหตลอดระยะเวลา 36 ปไดเห็นความเจริญกาวหนาของ
นักศึกษาต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งเปนบัณฑิตที่สวยงาม แตในวันน้ีจะเนนเคล็ดลับในการสอนนักศึกษาช้ันปที่ 3   
นักศึกษาป 3 ดูจะนาสงสารที่สุดเพราะเปนปที่เรียนหนักที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังน้ันจึงเปรียบการสอน
นักศึกษาเหมือนการปลูกบาน รองศาสตราจารยฉวีวรรณสอนนักศึกษาป 2 เปรียบเหมือนการลงเสาบาน ตนเอง
สอนนักศึกษาป 3 เปรียบเหมือนการทําฝาบาน สวนรองศาสตราจารยสุธีราสอนนักศึกษาป 4 เปรียบเหมือนการมุง
หลังคา สุดทายเราก็ไดบานที่แข็งแรงและสวยงาม ดังน้ันสิ่งที่มักจะเนนยํ้ากับนักศึกษาเสมอวาสิ่งที่ครูสอนไปทั้งหมด 
นักศึกษาจะตองนําไปใชในการทํางานบน Ward นักศึกษาจึงควรต้ังใจและมีสมาธิในการฟงครูสอนต้ังแตตนจนจบ 
เพราะทุกอยางที่ครูสอนเปนสิ่งที่สําคัญ นักศึกษาไมควรเขาเรียนสายและไมควรขาดเรียน จะสอนนักศึกษาเรื่องการ
ใชหัวใจนักปราชญ คือ “สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง ฟงใหมาก ปากตองใช ใจตองคิด จะไดเปนบัณฑิตที่แทจริง” ดังน้ัน
ระหวางที่เขาเรียนนักศึกษาจะตองต้ังใจฟงที่ครูสอน จดบันทึก คิดและถามเมื่อมีขอสงสัย ทําใหการเรียนการสอน
เปน Two-way Communication และที่สําคัญตองกลับไปทบทวนดวย เวลาสอนก็ตองคอยกระตุนไมใหนักศึกษา
น่ังเฉยๆ ใหเขาฟงแลวเขียน จึงเตรียม handout ที่มีรูปเปนสวนใหญมีเน้ือหาเปนสวนนอย แลวใหนักศึกษาจด
บันทึกสวนสําคัญที่ครูสอนลงไปเอง  

เคล็ดลับในการสอนภาคทฤษฎีก็คือ อาจารยตองเขาใจนักศึกษา นักศึกษาป 3 อายุประมาณ 21-22 ป 
กําลังเปนวัยรุนสวนใหญมักชอบดูละคร ในการสอนภาคทฤษฎีจึงใชวีธียกตัวอยาง ในสมัยหน่ึงละครเรื่องคูกรรมดัง
มาก ตนเองก็นําความชอบสวนน้ีมาดึงดูดนักศึกษา โดยนําเน้ือหาและตัวละครมาผนวกเขากับเน้ือหาการสอน ใชการ
ยกตัวอยางสถานการณในละครนําเขาสูบทเรียน เชน ครั้งหน่ึงจะสอนเรื่องสตรีต้ังครรภที่มีอาการอาเจียนแพทอง ก็
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ยกตัวอยางของอังสุมาลิน ที่ต้ังทองจนมีอายุครรภ 5 เดือนแตยังมีอาการอาเจียนอยู การที่มีอาการอาเจียนมาก
ผิดปกติแสดงวามีความขัดแยงทางจิตใจเพราะเขาเปนหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ เราเรียกอาการเชนน้ีวา 
Hyperemesis Gravidarum นักเรียนก็จะจําไดวาหากพูดถึง Hyperemesis Gravidarum ก็จะนึกถึงละครเรื่องคู
กรรม อยางน้ีเปนตน วิธีการน้ีไมไดคิดขึ้นเอง แตจําแบบอยางมาจากอาจารยที่สอนและตนเองเห็นวาเปนวีธีการที่ดี
จึงนํามาใชกับนักศึกษา 

สวนการสอนภาคปฏิบัติจะสอนทั้งนักศึกษาป 3 และป 4  นักศึกษาป 4 จะสอนงายกวาป 3 เพราะเขา
เรียนภาคทฤษฎีมาหมดแลว ตอนที่เขามาเปนครูใหมๆ จะดุมากๆ เน่ืองจากไมไดจบดานครุศาสตรโดยตรงจึงไมมี
ทักษะในการสอนและการถายทอดความรูใหกับนักศึกษา ในขณะน้ันมีความคาดหวังเพียงอยางเดียววานักศึกษา
ตองเกงและตองทําไดตามเราที่สอน หากนักศึกษาตอบคําถามหรือทําไมไดก็จะกดดันนักศึกษาดวยการเงียบ ทําให
นักศึกษาเกิดความเครียด ตัวเราเองก็เครียด แตพอเห็นอาจารยทานหน่ึงคอยๆ สอนนักศึกษาแบบใจเย็นมากๆ จน
นักศึกษาเขาใจและทําได เชน เวลาอาจารยทานสอนนักศึกษาตรวจรก เกี่ยวกับเรื่องภาวะ Placenta Previa หาก
นักศึกษาตอบไมได อาจารยก็จะบอกใบวา “อะไรนะที่ข้ึนตนดวยตัว P แลวตอดวยตัว l” นักศึกษาก็จะนึกออก
ทันทีวา “ออ... Placenta Previa คะอาจารย” พอตอบคําถามไดนักศึกษาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ เห็นไดจากแวว
ตาของเขาที่เปนประกายเลยคะ เราจึงไดวิชาครูมาจากอาจารยทานน้ัน และนํามาเปนแบบอยางที่ดีในการปรับปรุง
การสอนของเรา 

สิ่งที่อยากฝากไวกับอาจารยทุกทานก็คือ ขอใหเขาใจนักศึกษาวาเขาไมไดเรียนวิชาที่เราสอนเพียงวิชา
เดียว เราจึงตองพยายามจัดสิ่งที่ตองการสอนใหเปนหมวดหมูเพ่ือใหงายตอการจําและการทําความเขาใจของ
นักศึกษา เชน ขอหามในการทํา Oxytozin มี 5 อยางข้ึนตนดวยตัว P หรือเรียกวา 5P จะบอกกับนักศึกษาดวยวา
เราจะรูเพียงแคน้ีไมได แตจะตองรูดวยวาเพราะเหตุใดจึงเปนขอหามและหามทําสิ่งเหลาน้ีเพราะอะไร วิธีการเชนน้ี
จะทําใหนักศึกษาจดจําไดอยางแมนยํา และหากเปนไปไดอาจารยอาจชวยสอนเทคนิคการดูหนังสือสอบใหกับ
นักศึกษาดวยวาเวลาอานหนังสือหากเราอานออกเสียงจะทําใหเสียงของเราวนกลับไปในหู ทําใหเราไดอานและฟง
ไปดวยในตัว หากยังมีเวลาก็ใหพูดใหเพ่ือนฟง และจด shortnote แลวนํา shortnote น้ันกลับมาทบทวนอีกครั้ง 
หากทําไดเชนน้ีจะตองทําขอสอบไดอยางแนนอน สุดทายที่อยากฝากกับนองๆ อาจารยทุกคนก็คือ อยากให
อาจารยใหความเมตตากับนักศึกษาป 3 ใหมากที่สุด เพราะนักศึกษาป 3 ตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หนักที่สุด 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: เราไดเคล็ดลับดีๆ จากอาจารยสุคนธหลายอยางเลย
นะคะ ตอนน้ีบานของเราเร่ิมสวยแลว มีประตู มีขางฝาแลว ตอนน้ีเรามาเลี้ยวออกไปขางนอกสักนิด มาดูซิวาใน
ชุมชนจะมีอะไรที่เราจะนํามาทําเปนหลังคาบานใหสวยงามไดบาง ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีราคะ 

รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล: จําไดวาตอนที่เปนอาจารยใหมๆ เขาไปสอนครั้งแรกจะต่ืนเตนมาก 
พอสอนผานไปสัก 1 เทอมถึงจะเขาที่เขาทาง ที่ภาควิชาจะมีรุนพ่ีชวยแนะนําเทคนิคการสอนให เราจึงนําตัวอยาง
ที่ดีๆ ของรุนพ่ีๆ มาใชในการสอนนักศึกษา เวลาสอนสุขศึกษาใหกับผูปวยที่ OPD ขณะน้ันเปนอาจารยฝกหัด รุนพ่ี
ก็จะไปชวยใหคําแนะนําเวลาตนเองสอน เพราะตองสอนตอหนาคนเยอะๆ จําไดวาตอนน้ันกลัวและต่ืนเตนมาก แต
ก็พยายามฝกสอนจนกระทั่งทําไดและเกิดความมั่นใจในตัวเอง พอมาสอนในช้ันเรียนก็มีความกลามากข้ึน เทคนิค
ในการสอนนักศึกษาป 2 และป 3 ในสมัยน้ีจะแตกตางจากนักศึกษารุนกอนๆ ตรงที่สมัยน้ีนักศึกษาจะไมชอบจด
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บันทึก จะชอบอานจากเอกสารประกอบการสอน (Sheet) บางครั้งอานบางไมอานบาง เราจึงใชวิธีการสอนโดย
เนนอธิบายในหัวขอที่เปนประเด็นหลักๆ พรอมยกตัวอยาง สวนเน้ือหารายละเอียดจะใหนักศึกษาไปอานและทํา
ความเขาใจเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอน  เวลาเราออกขอสอบสวนใหญจะออกแบบอัตนัย บางครั้ง
นักศึกษาตอบไมได นักศึกษาบางคนก็เขียนบอกมาในขอสอบวาตอนที่ฟงอาจารยสอนเขาใจดีและจําตัวอยางที่
อาจารยยกใหฟงในช้ันเรียนไดหมดเลย แตกลับทําขอสอบไมได ที่เปนเชนน้ีเพราะนักศึกษาเขาใจแตจับ Concept 
ไมได เลยทําใหทําขอสอบไมได เวลาสอนหากนักศึกษาคนไหนคุยกันหรือน่ังหลับ ก็จะเรียกใหลุกขึ้นตอบคําถาม 
นักศึกษาก็จะไมกลาคุยหรือน่ังหลับเพราะจะอายหากถูกเรียกใหลุกขึ้นตอบคําถามแลวตอบไมไดคะ 

สําหรับการสอนภาคปฏิบัติ ชวงแรกจะเขมงวดมาก จนบางครั้งมีนักศึกษา Comment เรื่องการตรวจ
รายงานบาง ตอมาจึงไดปรับการสอนใหม จะไมเขมงวดกับนักศึกษามากเกินไป และยังใหกําลังใจกับนักศึกษาดวย แต
ในระยะหลังนักศึกษารุนใหมๆ จะคิดวิเคราะหไมคอยเปน มักจะนําความรูที่ไดจากการเรียนในภาคทฤษฎีไปใชอธิบาย
ใหผูปวยในชุมชนปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งอาจทําใหผูปวยไมเขาใจและไมสามารถนําไปปฏิบัติได ก็ตองสอนและให
คําแนะนําวาใหนักศึกษารูจักคิดและวิเคราะหวาเราควรอธิบายกับผูปวยอยางไรที่จะทําใหเขาเขาใจและนําไปปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง เราจะตองนําทฤษฎีมาประยุกตไปสูการปฏิบัติ ตองวิเคาระหวาสิ่งที่ผูปวยในชุมชนปฏิบัติอยูน้ัน
ถูกตองแลวหรือไม ถาไม มีขอผิดพลาดหรือความเขาใจผิดในสวนใดและเราจะชวยแกไขความเขาใจผิดน้ันใหถูกตอง
ไดอยางไร สิ่งเหลาน้ีนักศึกษายังไมมีประสบการณจึงตองสอนและใหคําแนะนํากับเขาดวย อาจตองสอน ใหคําแนะนํา
และใหนักศึกษาทดลองฝกกอนที่จะออกชุมชนก็ได เวลาที่นักศึกษาออกชุมชนอาจารยก็ตองคอยสังเกตการณวา
นักศึกษาทําตามที่อาจารยสอนและแนะนําหรือไม ที่สําคัญอาจารยตอง Feedback ใหเขารูถึงจุดดีเพ่ือเขาจะไดมี
ความภูมิใจเมื่อเขาทําตามที่อาจารยสอนได และจุดดอยเพ่ือนําไปปรับปรุงในคร้ังตอไปดวย เมื่อนักศึกษาตองทํางาน
เปนกลุมบางคร้ังอาจเกิดปญหาบางคนทํางานบางคนไมทํา ในฐานะครูคงตองเขาไปชวยดูในสวนน้ีดวยวาแตละคนมี
พฤติกรรมอยางไร การแบงงานภายในกลุมเปนอยางไร เพราะลักษณะงานของการออกชุมชนและงานบน Ward จะไม
เหมือนกัน การออกชุมชนจะมีลักษณะที่เปนงานกลุมคอนขางมาก หากอาจารยชวยดูแลในสวนน้ีดวยก็จะเปน
ประโยชนสําหรับนักศึกษาดวย ในการออกชุมชนจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เพราะบางครั้งสมาชิกในชุมชน
ก็สามารถชวยประเมินการทํางานของนักศึกษาดวย โดยแจงวานักศึกษาคนไหนเกง อธิบายสิ่งตางๆ ใหเขาเขาใจและ
นําไปปฏิบัติไดงาย หรือนักศึกษาคนไหนมีพฤติกรรมอยางไร ควรปรับปรุงอยางไร ตรงน้ีจะเปนประโยชนสําหรับ
อาจารยในการใหนําแนะนํากับนักศึกษาดวย สําหรับการทํางานบน Ward ก็เชนเดียวกัน 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: สําหรับทานสุดทาย รองศาสตราจารยสุวิมลจะชวย
ตกแตงและเติมเฟอรนิเจอรใหบานของเราสวยสมบูรณแบบ อาจารยจะเลาใหเราฟงเกี่ยวกับการปนบัณฑิตศึกษา
หน่ึงคนออกสูสายวิชาชีพการพยาบาลเปนอยางไร เรียนเชิญอาจารยคะ 

รองศาสตราจารยสุวิมล กิมป: จากประสบการณที่สอนทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รูสึก
เห็นดวยกับรองศาสตราจารยสุธีราในเรื่องสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับหนวยงานหรือชุมชนที่นักศึกษาตอง
ทํางานดวย เพราะหากนักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับ Ward หรือชุมชน ก็จะทํางานไดอยางมีความสุข มีความ
ราบรื่น สวนการจาย Case บางครั้งหากเราจาย Case ที่หนักเพราะตองการใหนักศึกษาไดความรูและ
ประสบการณ แตน่ันอาจเกินความสามารถของนักศึกษา ซึ่งอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดความเครียดและเกิด
ความรูสึกไมดีตอการทํางานบน Ward ดวย จึงคิดวาการจาย Case ใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษา
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แตละช้ันปจะชวยใหนักศึกษาทํางานบน Ward ไดดี มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจกับงานที่ทํา ประเด็นสําคัญ
อีกเรื่องหน่ึงคือ อยาคาดหวังกับนักศึกษามากเกินไป เมื่อนักศึกษามาอยูกับตนเอง ตนเองก็จะสอนใหหมดต้ังแต
เริ่มตนโดยไมต้ังคําถามเลย ทําใหตนเองไมเครียดและนักศึกษาก็จะไมเครียดดวย และคอยดูพัฒนาการของ
นักศึกษาวาเขามีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม เชน จากเดิมเขียน Nursing Diagnosis ไมเปนเลย พอเวลา
ผานไปเขาเริ่มเขียนได ถึงแมจะไมถูกตองทั้งหมดแตก็นับไดวาเขามีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นแลว 

สําหรับการสอนนักศึกษาปริญญาโท อาจมีความยากกวาการสอนระดับปริญญาตรีในบางแงมุม หากเรา
มองในมุมทักษะ ระดับปริญญาโทจะมีทักษะที่ดีอยูแลว แตประเด็นที่อาจเปนปญหาของนักศึกษาปริญญาโทคือ 
บางครั้งเขาอาจมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบของครอบครัวเขามาเปนปจจัย สําหรับคนที่มีแวววาอาจกําลังมี
ปญหาเราตองเขาใจและเอาใจใสเขามากขึ้นเพ่ือจะไดชวยเหลือเขาใหไดมากที่สุด อาจใชวีธีการเรียกมาคุยเพ่ือ
สอบถามปญหา ใหคําแนะนําและหาแนวทางในการใหความชวยเหลือกับนักศึกษาดวย ก็ไมคอยแนใจนะวาวิธีที่ทํา
อยูน้ีเปนวิธีที่ดีที่สุดหรือไม แตที่ผานมาใชวิธีน้ีในการใหคําแนะนํากับนักศึกษามาโดยตลอดและสามารถทําให
นักศึกษาที่มีปญหา รูสึกทอแทและอยากลาออกกลับมาเรียนตอ รวมทั้งทําวิทยานิพนธจนสําเร็จการศึกษามาหลาย
รุนแลว สุดทายอยากฝากกับนองๆ อาจารยทุกคนวา อาจารยควรใหความสนิทสนมกับนักศึกษาทุกคนอยาง
เหมาะสมและเทาเทียมกัน เพ่ือภาพลักษณที่ดีของอาจารยในคณะฯทุกทาน 

3. แนวทางหรือหลักการทีอ่าจารยใชในการทํางาน รวมถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจที่อยาก
บอกกับนองๆ ในการเปนอาจารยพยาบาล 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: อาจารยทั้งสี่ทานก็ไดใหเคล็ดไมลับที่อาจารยใชในการ
สอนนักศึกษา รวมทั้งแนวทางและหลักการในการทํางานของอาจารยใหเราฟงกันไปบางสวนแลว ในลําดับตอไปขอให
อาจารยชวยใหแนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางานเพ่ิมเติม พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความ
ภาคภูมิใจในการเปนอาจารยพยาบาล ใหพวกเราฟงในชวงสุดทายน้ีคะ ขอเริ่มจากอาจารยสุวิมลนะคะ เรียนเชิญคะ 

รองศาสตราจารยสุวิมล กิมป: สิ่งที่ปฏิบัติเสมอมา คือ มีความรับผิดชอบ เมื่อทําอะไรแลวก็จะทําอยาง
เต็มที่และทําใหดีที่สุด มีครั้งหน่ึงสอนนักศึกษาป 3 คนหน่ึง สังเกตเห็นวาเวลาข้ึน Ward ทําไมนักศึกษาคนน้ีไม
คอยสนใจการ Round Ward เลย เวลา Conference ก็ไมสนใจ ผานไปสัก 1-2 วันก็เห็นวาสิ่งที่เขาเขียนลงใน
กระดาษไมเกี่ยวกับการเรียนเลย แตกลับเปนภาพวาดที่เขาวาดไดสวยมาก จึงถามนักศึกษาคนน้ันวาทําไมถึงวาด
ภาพไดสวยจัง เราไมดุเขาเลยนะ เขาก็ตอบวาความจริงเขาชอบวาดรูปและอยากเรียนสถาปตย แตคุณพอคุณแม
อยากใหเรียนพยาบาล ตนเองก็แนะนําไปวานาจะไปสอบเรียนสถาปตยตามที่ชอบนะ แตนักศึกษาบอกวาเรียน
มาถึงป 3 แลวหากไปสอบเรียนใหมก็จะเสียเวลา ตนเองจึงสอนนักศึกษาวาเมื่อคิดแลววาตองเรียนใหจบแลวทําไม
จึงไมใชชวงเวลาที่เหลืออยูน้ีทําตรงน้ีใหสําเร็จเสียกอน แลวหลังจากน้ันเราก็สามารถไปทําอะไรที่เราชอบและอยาก
ทําอีกก็ได จากน้ันตนเองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชัดมาก คือ นักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้น เวลา
มีคําถามใน Conference นักศึกษาก็ตอบ เวลาเขียน Diary Care Plan ก็เขียนไดดี พอถึงชวงประเมินผล 
นักศึกษาก็เขามาขอบคุณและบอกวาหลังจากไดคุยกับอาจารยแลวรูสึกสบายใจ ทําใหคิดได จะต้ังใจเรียนและ
พยายามเรียนใหจบ จึงประทับใจในการไดใชประสบการณของตัวเองชวยแกปญหาใหกับลูกศิษยแลวทําใหลูกศิษย
ประสบความสําเร็จได จึงรูสึกประทับใจความสามารถของตนเองดวย 
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สําหรับความภาคภูมิใจที่ไดเปนอาจารยพยาบาล สิ่งแรกคือ เกิดประโยชนกับตัวเอง ครอบครัว และทุกๆ 
อยาง ทําใหมีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เรื่องที่สองคือ เปลี่ยนบุคลิกภาพตนเองจาก
ที่เคยเปนคนหนาดุไมคอยย้ิม ก็เปลี่ยนเปนย้ิมมากข้ึน จากเคยเปนคนข้ีอายไมคอยพูด หรือพูดแข็งๆ ตรงๆ ก็
เปลี่ยนใหเราเปนคนที่กลาแสดงความคิดเห็น กลาพูด รูจักใชคําพูดที่ออนนอมและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
ดวย เรื่องสุดทายคือ มีเพ่ือนรวมวิชาชีพที่นารัก จะไปไหนมาไหนก็มีพ่ีๆ นองๆ ที่ใหความรัก ความอบอุน และยินดี
ที่จะใหความชวยเหลือเสมอมา สําหรับเปาหมายตอไปที่ ต้ังไวคือ หากมีเวลาพออยากจะทํางานดานสังคม 
โดยเฉพาะกับผูปวยโรคมะเร็ง เน่ืองจากเคยติดตอกับมูลนิธิที่ดูแลและใหความชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งระยะ
สุดทาย ที่ยังขาดบุคลากรดานสุขภาพมารวมทีม เพราะสวนใหญจะเปนอาสาสมัครทั่วไป ตรงน้ีก็เปนสิ่งที่ต้ังใจไว 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยฉวีวรรณ 
เลาถึงแนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางานเพ่ิมเติม พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจ
ในการเปนอาจารยพยาบาล ตลอดระยะเวลาสามสิบกวาปในการเปนอาจารยใหนองๆ ฟงคะ 

รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธ์ิศรี: สิ่งที่ทําใหทํางานอยูถึง 37 ปกวาๆ ก็คือพ่ีๆ นองๆ และเพ่ือนๆ ที่นารัก
น่ีแหละคะ พวกเรามีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เพราะวัฒนธรรมองคกรของเราที่อยูกันแบบพ่ีนอง หากพวกเรา
ทําอะไรแลวขอใหต้ังใจทําสิ่งน้ันและทําใหสําเร็จ เพราะองคกรจะประสบความสําเร็จไดตองมาจากพวกเรารวมแรง
รวมใจกันทํางานและทําหนาที่ของพวกเราใหดีที่สุด หากเห็นวาอะไรที่ยังไมดีและควรแกไขตรงสวนไหนก็อยาน่ิงเฉย 
พวกเราตองกลาแสดงความคิดเห็น เพ่ือรวมกันหาแนวทางในการไขขอบกพรองเพ่ือใหองคกรมีการพัฒนา หาก
องคกรประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนา สิ่งแวดลอมตางๆ ในองคกรก็จะดี พวกเราก็จะมีความสุข องคกรจะ
ประสบความสําเร็จไมไดหากพวกเราไมรวมแรงรวมใจกัน เมื่อเรารับผิดชอบในหนาที่ของเราแลว เราก็ตอง
รับผิดชอบหนาที่ตอองคกรดวย ทํางานในหนาที่หลักของตนเองอยางเต็มที่ หากมีโอกาสทําวิจัยก็ควรทํา พยายามทํา
ตําแหนงทางวิชาการกอนที่จะขึ้นเปนผูบริหารเพราะหากข้ึนเปนผูบริหารแลวอาจไมมีเวลาทํางานวิชาการ และไม
ควรเครงเครียดกับงานมากเกินไป อาจแบงเวลาไปเที่ยวบาง “ทํางานใหสนุก หาความสุขใหบาง ชีวิตเปนของเรา เรา
เปนคนกําหนด ไมมีใครมากําหนดเรา” ความภูมิใจที่ไดเปนอาจารยเพราะไดสอนลูกศิษย “ภูมิใจที่มีพ่ีๆ นองๆ 
เพ่ือนๆ คณะฯคือบานที่สองของพวกเรา อยากใหคณะฯเปนบานที่งดงาม พวกเราตองชวยกันสรางคะ” 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุธีรา ให
แนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางาน พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเปน
อาจารยพยาบาลดวยคะ 

รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล: ชีวิตการทํางานในระบบราชการ มีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปหลาย
แบบ ในยุคแรกๆ จะทํางานและพิจารณาผลงานไปเรื่อยๆ แตในขณะน้ีมีการนํา 4 พันธกิจหลักและ NS Workpoint 
เขามาพิจารณา ทําใหมีกฎกติกาในการทํางานมากข้ึนและเขมงวดข้ึน ทําใหพวกเราทุกคนอาจตองเครงเครียดกับ
กฏเกณฑ คณะฯยังขาดระบบพ่ีเลี้ยงที่ชัดเจน ทําใหการพัฒนาบุคลากรรุนใหมในคณะฯไมรองรับกับจํานวนบุคลากร
ที่เกษียณอายุราชการไป ตอนมาเปนอาจารยใหมๆ ตองใชความอดทนสูงมาก เพราะเดิมไมคุนเคยกับระบบราชการ 
อาจแตงตัวไมเรียบรอยบาง ก็จะโดนตําหนิ เพราะมีกรอบและระบบที่จะปนใหเราเปนคนเรียบรอย ในสมัยน้ันเรา
จะตองอยูในกรอบ เมื่อเวลาผานไปทุกอยางก็เริ่มเขาที่เขาทาง และโชคดีที่ตอนเรียนปริญญาโทมีครูที่ดี อาจารยจะ
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สอนวิธีคิดวิธีการมองปญหา และไดมีสวนชวยอาจารยทํางานวิจัยและงานวิจัยน้ันก็เปนวิทยานิพนธของตนเองดวย 
อาจารยก็จะเขมงวดเร่ืองการทําวิทยานิพนธคอนขางมาก จนกังวลวาจะเรียนสําเร็จหรือไม แตสุดทายอาจารยก็
ชวยเหลือจนทําวิทยานิพนธสําเร็จ ทําใหไดรับความรูดานตางๆ จากอาจารยมากมาย จากน้ันก็เร่ิมขอทุนวิจัยเอง 
ดวยความที่ตนเองไดความรูประสบการณจากอาจารยทําใหสามารถเขียนประเด็นปญหา ผลที่คาดวาจะไดรับจาก
งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดชัดเจน ทําใหไดรับทุนทําวิจัยหลายเร่ือง และมักไดรับคําชมเชย
จากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยอยูเสมอ สําหรับอาจารยทานไหนที่สงโครงรายวิจัยแลวไมไดรับทุนก็อยาเพ่ิงทอ 
ใหอาจารยนําขอแนะนําของคณะกรรมการมาปรับใหชัดเจนขึ้นแลวลองสงไปใหม อาจารยก็จะไดรับทุน เมื่ออาจารย
เขียนโครงรางวิจัยสงขอทุนบอยๆ ก็จะมีประสบการณและช่ืออาจารยก็จะเปนที่รูจักในวงการวิจัย และที่สําคัญอยาง
ลืมสงผลงานไปตีพิมพในวารสารตางๆ และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนดวย 

เมื่อจะเร่ิมทํางานวิจัย อาจารยจะตองคนหาปญหาที่เปนปญหาที่แทจริง และเปนงานวิจัยที่นําไปใชไดจริง
ก็จะเกิดประโยชนในวงวิชาการที่กวางขวางดวย ขอฝากนองๆ ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกวา 
เวลาเรียนเรามักจะใหความสําคัญกับ Specialist ของตนเองเปนสวนใหญ จึงขอฝากใหพิจารณาการทําวิจัย
แบบสหสาขาวิชาชีพ ตางภาควิชาหรือตางหนวยงานบางจะชวยใหเราเห็นวิธีคิดที่แตกตาง อาจทําใหเราไดรับ
มุมมองและแนวคิดที่กวางขึ้น ไมควรใชเพียงกระบวนการ Servey Research เทาน้ัน เราอาจใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR = Participatory Action Research) หรือกระบวนการอ่ืนๆ ที่สามารถตอบโจทย
วิจัยของเราไดจริง อยากใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัยเพราะรัก แลวอาจารยจะไดทั้งองคความรูและตําแหนงทาง
วิชาการตามมาอีกดวย และที่จะลืมไมไดก็คือเวลาเขียนโครงรางวิจัยจะตอง Integrate idea ดวย เพ่ือที่จะไดแนใจ
วาโครงรางวิจัยน้ีเปนงานที่ผูวิจัยสนใจจริงๆ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนกับเราอยางแทจริงคะ 

ความภาคภูมิใจในการเปนพยาบาลก็คงเปนในชวงป 2542-2544 ที่ไดรับตําแหนงรองคณบดี ชวยดูแล
งานประกันคุณภาพของคณะฯ ในชวงน้ันเปนยุคแรกๆ ที่คณะฯจะตองรับการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยก็นําระบบประกันคุณภาพเขามาใชกับทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย ชวง
น้ันเปนชวงที่ตองเตรียมระบบประกันคุณภาพ ดังน้ันทุกคนในคณะฯจึงตองต่ืนตัวกับเกณฑการประกันคุณภาพ 
ตองชวยกันวางระบบจนไดระบบประกันคุณภาพของคณะฯที่ชัดเจน อาจารยทุกคนก็ตองชวยกันเก็บขอมูลและ
เขียนรายงาน จนกระทั่งคณะฯผานการตรวจของมหาวิทยาลัย ถึงแมวาการตรวจในครั้งแรกคณะฯจะถูก 
Comment มากหนอย ถูกนําไปเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆ ที่เตรียมตัวพรอมกวา แตสุดทายคณะฯก็ผานเกณฑการ
ตรวจของทุกสถาบันรวมทั้งการตรวจของทบวงมหาวิทยาลัยดวย เมื่อคณะฯมีระบบที่ดีเปนพ้ืนฐานแลว ในอนาคต
ผูที่จะเขามารับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯตอไปก็จะดําเนินการไดไมยาก จึงขออนุญาตทานคณบดีให
อาจารยทานอ่ืนมารับหนาที่ตอ ก็ถือเปนความภาคภูมิใจอีกอยางในการเปนอาจารยพยาบาล 

เมื่อไดมีโอกาสไปชวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยไปเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ซึ่งเปนกรรมการกลางที่ตองไปตรวจระบบประกันคุณภาพของทุกๆ คณะในมหาวิทยาลัย ทําใหไดรูจักคน
มากขึ้นมีเครือขายเพ่ิมขึ้น และไดทราบวาคณะฯเปนตนแบบในการทําระบบประกันคุณภาพใหกับหลายๆ คณะใน
มหาวิทยาลัย ในขณะน้ันคณะอ่ืนๆ อาจยังมีระบบที่ไมเขมแข็ง หรือบางคณะยังไมมีระบบเลย พอเปน
คณะกรรมการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยไดระยะหน่ึงก็ขอลาออกแตปรากฎวามหาวิทยาลัยไมใหลาออก โดย
ใหเหตุผลวาการทํางานประกันคุณภาพเปนการสั่งสมความรูและประสบการณเพ่ือใหเกงและทํางานไดดี สามารถ
คิดไดวาจะตอยอดการทํางานในคณะและในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนไดตอไปอยางไร และในอนาคตระบบ
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การประเมินก็จะมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และสามารถวัดผลดวยกระบวนการ (Process) และผลการดําเนินงาน 
(Result) ดังน้ัน ทั้งอาจารยและเจาหนาที่ทุกทานจะตองอดทนมากๆ เพราะการทํางานในคณะฯตองถูกควบคุม 
ประเมินและวัดผลเขมขนมาก และขอฝากอาจารยทุกๆ ทานวาขอใหอดทนและอยาทอดทิ้งนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท: ลําดับสุดทายขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสุคนธ ให
แนวคิดและหลักการที่อาจารยใชในการทํางาน พรอมทั้งเลาถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการเปน
อาจารยพยาบาลดวยคะ 

รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว: หลักในการทํางานก็ไมมีอะไรมาก คือ ทําหนาที่ใหดีที่สุด ไมวาจะอยูที่ไหน
ก็ตาม ขอขอบคุณคณะฯที่ใหโอกาสในการทํางาน ตลอดระยะเวลา 36 ป คณะฯใหทําอะไรตนเองก็ทําหมด การที่
เราไดทํางานทุกอยางถือเปนโอกาสที่ดี เมื่อวันหน่ึงที่ตองจากที่น่ีไปเราตองทําไดหมดทุกอยาง ตนเองโชคดีที่อาจารย
ใหความเมตตาและมีโอกาสมากกวาคนอ่ืน มีอาจารยทานหน่ึงเคยสอนไววา เราตองทํางานแบบ “ควายรูคูควาย
แรง” หมายถึง พ่ีๆ เปนผูที่มีความรูและสั่งสมประสบการณมามากทํางานรวมกับนองๆ ที่มีเรี่ยวแรงแข็งขัน เมื่อสอง
แรงทํางานควบคูกันงานก็จะประสบความสําเร็จ คนทํางานก็มีความสุข และการที่ตนเองไดเปนกรรมการใน
คณะกรรมการตางๆ ก็เกิดประโยชนกับตัวเอง เชน เมื่อตนเองเปนคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ต้ังแตยุคแรกๆ มา
หลายสมัย ทําใหรูจักธรรมชาติของนักศึกษา ทําใหรูวาเวลานักศึกษาเรียนหรือขึ้น Ward ควรใชแบบฝกหัดแบบไหน
นักศึกษาจึงจะพึงพอใจ ดังน้ันการเปนกรรมการก็เปนประโยชนกับเรา การมองวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับเราใหเปนโอกาสที่จะเพ่ิมพูนความรูความสามารถในดานตางๆ ที่อาจสงผลใหเกิดประโยชนกับตนเองได  

พวกเราทุกคนใชชีวิตและชวงเวลาของพวกเราในที่ทํางานมากกวาที่พวกเราใชเวลากับญาติพ่ีนองของพวก
เราเสียอีก พวกเราจึงควรใชเวลาตรงน้ีในการปรึกษาหารือกัน รักกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ที่สําคัญให
คิดถึงพระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทานทรงตรัสไววา “ขอใหถือ
ประโยชนสวนตน เปนที่สอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกแกทานเองถา
ทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสุทธ์ิ” และสังเกตวาตัวเองน้ันถูกโฉลกกับเลข 1  ป 2511 เดินทางจากจันทบุรี
มาเรียนที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ป 2521 เรียนจบระดับปริญญาโท ป 2531 ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ป 
2541 ไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย ป 2551 เปลี่ยนจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ป 2555 
เกษียณอายุรายการ หวังวาในป 2561 นาจะถูกสลากกินแบงรัฐบาลรางวัลที่ 1 สุดทายที่อยากฝากไวกับนองๆ ทุก
คนก็คือ การที่เรามีตัวอยางที่ดี แลวเรามองตัวอยางที่ดีรอบๆ ตัวเรา แลวนําไปปรับใชน้ันเปนสิ่งที่ดี อยากใหทุกคน
นึกถึงดอกกลวยไม “ดอกกลวยไมออกดอกชาฉันทใด การศึกษาเปนไปเชนน้ัน แตออกดอกคราใดงามเดน 
การศึกษาจักใหเสร็จแลวแสนงาม”  

มาถึง ณ ตอนน้ี ผูเขารวมกิจกรรมก็ไดรับรูเคล็ดลับที่ไมลับแลวของอาจารยทั้ง 4 ทาน ในการปนดินให
เปนดาว อาจารยไดใหแนวทาง/หลักการที่ใชในการทํางาน ซึ่งเปนประโยชนกับผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก 
และที่สําคัญ ไมวาเราจะเขามาอยู ณ ที่น้ีดวยเหตุผลใดก็ตาม แตสุดทายแลวพวกเราจะเปนอาจารยพยาบาลที่ดี
อยางแนนอน 
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